



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

### เรื่อง

1. ฅ.ก.ส. รุกสินเชื้อ BCG หนูนเกษตรกรปลูกป่า
2. ออร์เดอร์ส่งออกไทยวูบหนัก 'ข้าว ยาง การ์เมนต์'ปาดเหวือ
3. งานวิจัยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ชูจุดแข็งความหลากหลายทางชีวภาพ
4. รายงานพิเศษ: ฝ่าวิกฤตส่งออกปี 66 ทรวด ภาครัฐ-เอกชนกีดพันตันเป่าไม่ติดลบ
5. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: SMEยั้งยืนฐานรากเศรษฐกิจก็แข็งแกร่ง
6. ฝนถล่มเหนือช่วยฝุ่นจาง
7. 'สี่มเมือง'ปั้นนิวเดสตีเนชั่นจัด One Day Trip ดึงนักชิมไทย/จีน
8. คอลัมน์: คิด เห็น share: ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4/65 โตต่ำคาด แต่ยั้ง...
9. คอลัมน์: Green Focus: อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. คอลัมน์: สปอตไลท์: สารสกัดไปไผ่SCI-TU สู่อุดยอดบิวตี้โปรดักส

### สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
- ฐานเศรษฐกิจ
- เดลินิวส์
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- ข่าวสด (กรอบบ่าย)
- ฐานเศรษฐกิจ
- มติชน
- เดลินิวส์
- ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*



ธ.ก.ส.เดินหน้าขับเคลื่อน BCG ทนุเกษตรกร ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่าน Green Bond ล่าสุดใช้วงเงินแล้ว 7,943.14 ล้านบาท วงเงิน เพิ่มต้นไม้ได้ 570,382 ต้น CO2 ที่กักเก็บได้ 16,837.95 ต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยมีชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว 6,838 ชุมชน มีสมาชิก 123,424 คน สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 12.3 ล้านต้น

ปี 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับธนาคารต้นไม้สู่ชุมชนไม่มีค่า เพื่อ

ต่อยอดการนำผลผลิตจากต้นไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนที่ยกระดับไปสู่ชุมชนไม่มีค่าแล้ว 381 ชุมชน และสามารถ

สร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ แล้วกว่า 38 ล้านบาทต่อปี

สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก BCG นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดพบกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในเชิงนโยบาย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อตามนโยบายรัฐอยู่แล้ว โดยเฉพาะ BCG อย่างการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นการระดมทุน

จากภาคธุรกิจที่มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ภายใต้หลัก ESG : Environment Social and Governance ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

เมื่อได้เงินจากการระดมทุนด้วย Green Bond แล้ว ธ.ก.ส. จะนำเงินที่ได้มาปล่อยกู้ผ่านโครงการสินเชื่อรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน (Go Green : Forest Credit) เพื่อสนับสนุนเกษตรกร นิตินุคตล กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งการปลูกสวนป่าเชิงเดี่ยว สวนป่าแบบผสมและแบบวนเกษตร การเพาะพันธุ์ไม้หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจัด

จำหน่าย

สำหรับเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อคือ กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีกู้เพื่อการลงทุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี พิเศษสูงสุดไม่เกิน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 ร้อยละ 4 ปีที่ 6-10 MRR-2 และปีที่ 11 เป็นต้นไป อัตรา MRR-1 และกรณีกู้เพื่อการลงทุนในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25

โครงการสินเชื่อรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน มีวงเงินให้สินเชื่อรวม 2 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2565 พบว่า มีการใช้เงิน

จาก Green Bond 315.71 ล้านบาท จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น 570,382 ต้น

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้ 16,837.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีพื้นที่การผลิต 8,719.23 ไร่

นอกจากนั้นธนาคารยังมีสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมการ

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/Zero Carbon

วันที่: อาทิตย์ 19 - พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 42

ฉบับที่: 3863

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 53.06

Ad Value: 66,325

PRValue (x3): 198,975

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส. รุกสินเชื่อ BCG ทนุเกษตรกรปลูกป่า

ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเกษตรกรรายบุคคล ดัดอัตราดอกเบี้ย MRR-1 ต่อปี

ส่วนนิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ การเกษตร ดัดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ต่อปี กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนพิเศษไม่เกิน 18 เดือนและกรณีกู้เพื่อลงทุนภายใน 15 ปี

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีการใช้เงินทุนจาก Green Bond 7,627.43 ล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) มีปริมาณผลผลิต 1,632,830.37 ตัน พื้นที่การผลิต 263,212.92 ไร่ เพื่อการใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 1.32 MW จำนวน 797 โรงเรือน โรงงาน โครงการ/แผนงาน และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 103,044 โรงเรือน/โรงงาน/โครงการ/แผนงาน พื้นที่การผลิต 18,013.57 ไร่ ●



## ออร์เดอร์ส่งออกไทยวูบหนัก 'ข้าว ยาง การ์เมนต์' ปาดเหงื่อ

จับตา 'ออร์เดอร์ส่งออก' ใต้ฤดูร้อน 3 ปี

**เศรษฐกิจโลกถดถอย สะเทือนส่งออกไทยชัด ข้าว ยาง การ์เมนต์ อัญมณี ทุ่นา ออร์เดอร์ส่งมอบครึ่งปีแรก หดถวนหนัก ลดเป้าทั้งปีเหลือ 0% ดีสุดไม่เกิน 5% รอลุ้นครึ่ง หลังหวังสถานการณ์พลิกกลับ จับตาอาหารสัตว์โตต่ำสุดรอบ 3 ปี หลังโควิดคลี่คลาย คนหัน รัดเข็มขัด จีวีรูดูแลค่าบาท หลังแข็งค่าเร็วทำกำไรวูบ**

สถานการณ์ส่งออกของไทยยังน่าห่วง และต้องจับตาใกล้ชิด หลังช่วง 3 เดือนล่าสุด (ต.ค.-ธ.ค. 2565) ตัวเลขยังติดลบต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวถึงถดถอยในบางประเทศ/กลุ่มประเทศ ผลจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูง กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

ต่อเนื่อง 02

### ข่าวต่อ ออร์เดอร์

สอดคล้องกับที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ตรวจสอบสถานการณ์คำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) สินค้าไทยเพื่อส่งมอบช่วงไตรมาสแรกและครึ่งแรกของปี พบมีคำสั่งซื้อลดลง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2566 ยังค่อนข้างเจียบ จากปกติช่วงนี้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมาก จากลูกค้าต้องการข้าวใหม่ช่วงต้นฤดูกาล ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และอีกปัจจัยสำคัญจากค่าเงิน

บาทที่แข็งค่าขึ้นมาก และแข็งค่าเร็ว จากที่เคยอ่อนค่าที่ระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนกันยายน 2565 แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 32-33 บาทต่อดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2566 (ล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์)

ผลพวงเงินบาทที่แข็งค่าเร็ว ทำให้ผู้ส่งออกข้าวตั้งราคาไม่ถูก ส่วนหนึ่งไม่กล้าออเดอร์ เกรงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในรายที่ยังรับออร์เดอร์ได้ตั้งราคาขายสูงขึ้นเพื่อป้องกันการ

ขาดทุน เช่น ข้าวขาว 5% จากช่วงเงินบาทที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ขายที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน พอเดือนมกราคม แข็งค่าอยู่ที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ต้องขายที่ 480 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เทียบกับข้าวชนิดเดียวกันจากอินเดียที่ค่าเงินนิ่งขายอยู่ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถูกกว่าข้าวไทย 90-100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถ้ามารู้ลูกค้าจะซื้อใคร

"เป้าส่งออกข้าวไทยปีนี้ได้ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน จากปีที่แล้วทำได้กว่า 7.7 ล้านตัน ซึ่งคงต้องดูกันยาวๆ ว่า

สถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไร จากออร์เดอร์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ยังเจียบ ตัวอย่างบริษัทของผมที่ส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ปกติมกราคมของทุกปีจะขายได้กว่า 1.2 หมื่นตัน ปีนี้ขายได้แค่ 7-8 พันตัน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรคือ ค่าเงินบาท ราคาข้าว และความหลากหลายของชนิดข้าวที่ให้เลือกค้าเลือก ในเรื่องค่าเงินบาทนี้ขอให้ภาครัฐช่วยกำกับดูแลให้เสถียรด้วย"

นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าว ว่า คำสั่งซื้อยางพารา เดิมคาดจะดีขึ้นหลังช่วงตรุษจีน ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมถือว่ายังทรงๆ จากลูกค้ายางพาราของไทย (มีตลาดหลักที่จีนสัดส่วนประมาณ 30% ที่เหลือเป็นตลาดอื่น ๆ) ยังชะลอคำสั่งซื้อ ต้องรอลุ้นว่าหลังจีนเปิดประเทศเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เศรษฐกิจและภาคการผลิตของจีนจะกลับมาขับเคลื่อนได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด อีกปัจจัยที่ต้องจับตา คือ การปรับขึ้นดอกเบี้ย





นโยบายของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีกหรือไม่ สูงสุดจะอยู่ที่อัตราเท่าใด ซึ่งหากขึ้นมากอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีขนาดใหญ่สุดของโลกถดถอย และจะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อส่งออกอย่างพารา และสินค้าอื่นๆ ของไทยได้

“เบื้องต้นคาดการณ์ส่งออกพาราไทยทั้งแปดปริมาณและมูลค่าคงไม่ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะจีนยังซื้อแบบระมัดระวังเท่าที่จำเป็น เราคงต้องหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อไม่ให้ขายาราคาตกกระทบกับเกษตรกร”

เช่นเดียวกับนายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า คู่ค้าได้ชะลอการสั่งซื้อสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (การ์เมนต์) รวมถึงชะลอการรับมอบสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่คู่ค้ายังมีสต็อกเดิมเหลืออยู่เพื่อบรรเทาภาระ ทำให้เวลานี้เกือบทุกโรงงานไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิต ไม่มีโอทีให้กับพนักงาน ครึ่งแรกของปีนี้คงทำได้แค่ประคองการส่งออกไม่ให้

ติดลบ และรอลุ้นในครึ่งปีหลังสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะปรับตัวดีขึ้น สต็อกสินค้าลดลง และมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น คาดทั้งปีนี้คือที่สุดการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวได้ไม่เกิน 5%

ด้านนายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าประเทศไทยกล่าวว่าคำสั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากต่างประเทศเพื่อส่งมอบครั้งแรกของปีนี้ยังทรงตัวถึงลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่คาดหวังครึ่งปีหลังของปีนี้สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น และทั้งปีนี้การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ไม่



## การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	มูลค่าส่งออกปี 65	ขยายตัว (%)	คาดการณ์ขยายตัวปี 66 (%)
สินค้า			
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ	37,642.22	-2.2	2
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	45,093.95	5.03	1
เครื่องใช้ไฟฟ้า	29,386.88	3.94	1
ผลิตภัณฑ์ยาง	13,862.15	-4.2	2
เม็ดพลาสติก	10,683.01	-5.04	0
เครื่องนุ่งห่ม	2,411.92	5.28	2-3
อัญมณีและเครื่องประดับ	15,106.27	50.3	2
ข้าว	3,970.92	14.7	0
ยางพารา	5,160.45	-7.7	0
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	4,411.71	11.2	0

ฐาน INFO GRAPHIC

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจากข้อมูลจากผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย (asri.)

รวมทองคำ) จะขยายตัวได้ 7-8%

ขณะที่นายชินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพุน้ำไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย กล่าวว่า ออร์เดอร์พุน้ำกระป๋องอาหารจำเป็นต่อการครองชีพเวลานี้ยังไปได้แบบไม่หว้อหว่า คาดปีนี้จะยังขยายตัวได้ 5-10% แต่ที่ต้องจับตาคืออาหารสัตว์เลี้ยง ที่การส่งออกขยายตัวตัวเลข 2 หลักต่อเดือนในช่วง 3 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด จากคน

อยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านมากขึ้น และมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัขมากขึ้น แต่ปีนี้คาดการณ์ส่งออกจะเสมอตัว หรือเป็นบวกเล็กน้อย จากคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านและประหยัดมากขึ้น ●



# งานวิจัยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ชูจุดแข็งความหลากหลายทางชีวภาพ



“งานวิจัยที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งงบประมาณและกำลังคน แต่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลมีงบประมาณจำกัด มหาวิทยาลัยอาจต้องปรับตัวมาเป็นผู้หาทุนวิจัยเอง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับภาคเอกชน หรือการทำงานร่วมกับแหล่งทุนต่างประเทศ โดยในมุมมองของนักวิจัยนานาชาติ เห็นตรงกันว่าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญในระดับโลก เต็มไปด้วยความท้าทาย มีโจทย์การวิจัยจำนวนมากและที่ตึงก็เหมาะสม จึงเป็นโอกาสดีของทุกมหาวิทยาลัย” รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความสำคัญของการวิจัย ที่จะนำไปสู่การแก้

ปัญหาของประเทศทั้งปัญหาที่เร่งด่วนการคิดค้นงานวิจัยเป็นบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ถิ่นนุกุลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนBualuang ASEAN Chair Professor ที่ให้ในลักษณะร่วมทุน ระหว่างธนาคารกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้กับนักวิจัยระดับโลกจำนวน 40 ราย เข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยของไทย นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะมีงานวิจัย

ใหม่ ๆ อีกไม่ต่ำกว่า 40 ประเด็น เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาชาติ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยควีนส์ เมืองเมลเบิร์น ได้ทำงานร่วมกับ ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร (International Joint Research Center on Food Security หรือ IJC-FOODSEC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งผลิตงานวิจัยระดับโลกเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนโซลูชันทางภูมิภาคาเซียน จากการจับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economic Model)

ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ เอลเลียต จากมหาวิทยาลัยควีนส์ เมืองเมลเบิร์น ประเทศอังกฤษ ผู้ได้รับทุน Bualuang ASEAN Chair Professor on Food Security

กล่าวว่า ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันในการใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ และพลังงาน ความจำเป็นเร่งด่วนในการลดผลกระทบของระบบอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (food security) ที่คนทุกระดับ สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระดับโลกที่เชื่อมโยงหลายแง่มุม เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน

ศาสตราจารย์ นิศรา การอุดมยศศิริ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยไมโครออร์แกนิซึมแบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหารกล่าวว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งมีความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จได้แก่ 1. เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ (biocontrol technology) ชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคพืชรวมทั้งสามารถย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดินทางการเกษตร มีความโดดเด่น คือ เป็นชุดชีวภัณฑ์พร้อมใช้ที่มี

ความสะดวกในการเตรียมใช้เวลาสั้นในการเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ทำให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ มีต้นทุนการผลิตที่ประหยัด ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองเพียงอ่านคู่มือการใช้แล้วปฏิบัติตามก็สามารถได้ชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

2. NSTDA-Dyes คือ สีอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่ (novel luminescent organic dyes) เป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเคมีที่ถูกคิดค้น สังเคราะห์และจดสิทธิบัตรโดยทีมนักวิจัยในโครงการไมโคสมาร์ท (MycosMART) ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับแอนติบอดีเฉพาะที่ตรวจจับสารพิษจากเชื้อราได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถอ่านผลการตรวจวัดสารพิษได้อย่างชัดเจนจากแสงสีของ NSTDA-Dye ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมหรือใช้เครื่องมืออย่างง่าย 3. MycoSMART kit เป็นชุดตรวจที่ใช้เทคนิคไมโครออร์แกนิซึมและ lateral flow strip test มาผนวกเข้าด้วยกันทำให้สามารถตรวจสารพิษจากเชื้อราได้ทีละหลายชนิด



แบบพกพา และวัดค่าแบบ semi-quantitative อีกด้วย 4. เทคโนโลยี Agri-Mycotoxin binder ซึ่งเป็น นวัตกรรมการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการลดสารพิษจากราในอาหารสัตว์ โดยวัสดุนี้สามารถลดสารพิษจากราที่ส่งผลให้สัตว์เกิดความผิดปกติทางร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันได้หลากหลายชนิด เช่น อะฟลาท็อกซิน บี1 (Aflatoxin B1) ซีราลีโนน (Zearalenone) โอคราที่ออกซิน เอ (Ochratoxin A) ฟูโมนิซิน บี1 (Fumonisin B1) และดีอีออกซินิวาลีนอล (Deoxynivalenol)

ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เน้นการพัฒนากระบวนการผลิต ลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

[pornprapais@dailynews.co.th](mailto:pornprapais@dailynews.co.th)



# ฝ่าวิกฤตส่งออกปี 66 ทруд ภาครัฐ-เอกชนกัดฟันดันเข้าไม่ติดลบ



พรชัย จีระเวช

จурินทร์ ตักขณวิศิษฏ์

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

อัทธ พิศกวนิช

## พิเศษ รายงาน

**ปี** 2566 ต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าเศรษฐกิจไทยจะไปได้แค่ไหน เพราะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายๆ แห่งออกมาฟันธงตรงกันว่า ปีนี้ภาคการส่งออกแหล่งรายได้หลักของไทย ไม่ใช่พระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกต่อไป

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าหลักถดถอย โดยองค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่า การค้าโลกปีนี้จะเติบโตแค่เพียง 1% ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ลดใจปรับลดคาดการณ์จีดีพีโลกปีนี้จาก 2.9% เหลือ 2.7%

สอดคล้องกับหน่วยงานเศรษฐกิจในประเทศ โดย นายพรชัย จีระเวช ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมายอมรับว่าการส่งออกสินค้าไทยในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐปีนี้มีความเสี่ยงขยายตัวติดลบในช่วง -0.1 -0.9% พร้อมกับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 3.3-4.3% จากแรงหนุนของการท่องเที่ยวที่ฟื้นกลับขึ้นมาเป็นพระเอกแทน

หน่วยงานเอกชนอย่าง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยย้ำว่าการส่งออกไทยเสี่ยงติดลบ 1.5% มีมูลค่าส่งออก 2.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกอย่างยุโรป สหรัฐ และจีน ยังต่ำกว่า 50 ต่อเนื่องนับจากช่วงไตรมาส 4/2565



ขณะที่ศูนย์ศึกษาการค้ำระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย นายอรรถ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประเมินว่าส่งออกปีนี้จะเติบโตในกรอบ -0.5-1.5% มีมูลค่าส่งออกรวม 2.90-2.96 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 ปี

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กังวลส่งออกที่เริ่มแผ่วจนต้องเรียกตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มาประชุมภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ชุดท้ายมีมติตั้งวอร์รูมกรอ.พาณิชย์ ขึ้นมาเกาะติดสถานการณ์ และจับเคลื่อนส่งออกไทยในระยะเร่งด่วนปี 2566

โดยยอมรับว่าเศรษฐกิจคู่ค้าหลักซบหนัก โดยเฉพาะสหรัฐ เศรษฐกิจจะโตเพียง 0.5-1% ยุโรป 0.0-0.5% และญี่ปุ่น 1.6% และยังมีปัญหาอื่นที่บั่นทอนส่งออกต่อเนื่อง เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาพลังงานผันผวน เงินบาทแข็งค่า ซึ่งกระทบความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทย

แม้ว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ไม่ได้รับผิดชอบดูแลเรื่องการส่งออกโดยตรง จะออกมาแสดงความเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกันว่า ตัวเลขการส่งออกปีนี้อาจแย่ เสี่ยงติดลบ

แต่ผู้เล่นในภาคสนามตัวจริงอย่าง กรอ.พาณิชย์ ยังมีความหวังว่าส่งออกปีนี้จะทรุดตัวไม่มาก ไม่ติดลบ คาดว่าทั้งปีนี้จะโตเป็นบวกได้ 1-2% หรือมีมูลค่า 2.89-2.92 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพราะการขนส่งสินค้าเข้าสู่ภาวะปกติ ค้าระหว่างเรือลดลง ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลาย ความต้องการอาหารของโลกมีต่อเนื่อง เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ฟื้นตัวและมีการเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน

สำหรับแผนผลักดันการส่งออกระยะเร่งด่วนปี 2566 นั้น นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าเตรียมจัดกิจกรรมรวม 450 กิจกรรม ทั้งจัดงานแสดงสินค้า จัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือน ขายออนไลน์ ใน 4 ตลาดเป้าหมาย คือ 1. ตะวันออกกลาง คือ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิรัก ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออก 20%, 2. CLMV คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 15%,

3. เอเชียใต้ คือ อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล มัลดีฟส์ และภูฏาน ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 10% และ 4. จีน ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 1% โดยจะบูรณาการเพิ่มจำนวนกิจกรรมกระจายในเมืองรองมากขึ้น หลังจากที่ดินเกิดประเทศเต็มรูปแบบ

วางแผนเจาะตลาด 2 กลุ่ม คือ 1. ประเทศในแถบเอเชียกลาง 5 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน

โดยนำร่องจัดกิจกรรมกับคาซัคสถาน ศูนย์กลางกระจายสินค้าในเอเชียกลาง โดยจะจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อต่อยอดสู่การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป

และ 2. ประเทศตลาดนอกอีอีซี 5 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งมีกำลังซื้อสูง และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไทยไปสู่สหภาพยุโรป

โดยจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ สินค้าศักยภาพ เช่น อาหาร เกษตรอินทรีย์ และสินค้า BCG เป็นต้น และจัดกิจกรรม In-Store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ

แผนรุกขยายการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้าน TOPTHAI หรือร้านค้าออนไลน์ของกรมบนแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ ไปยัง Amazon Global Selling Thailand ในสหรัฐ, eBay ในสหรัฐ และออสเตรเลีย, Lazada ในมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม, AboutThai ในฮ่องกงและจีน, และ Pinkoi ในไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมในร้านกว่า 200 แบรนด์

นอกจากนี้ จะรักษาดุลการค้าอย่างสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมธุรกิจบริการ โดยใช้ Soft Power เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพ และความงาม โลจิสติกส์ และร้านอาหาร Thai Select สินค้าเป้าหมายคือ เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแห่งอนาคต ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ เร่งขับเคลื่อนนโยบายอาหารไทยอาหารโลก เป็นต้น

มาตรการสุดท้ายคือจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในไทย 5 งาน คือ STYLE Bangkok วันที่ 22-26 มี.ค. 2566, TAPA 5-8 เม.ย. 2566, THAIFEX-ANUGA ASIA 23-27 พ.ค. 2566, TILOG-LogistiX 17-19 ส.ค. 2566 และ Bangkok Gems & Jewelry Fair 6-10 ก.ย. 2566 โดยตั้งเป้าประมาณการมูลค่าเจรจาการค้ามากกว่า 16,700 ล้านบาท

คงต้องลุ้นกันว่าแผนเร่งรัดการส่งออกฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2566 จำนวน 450 กิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์

จะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นโผล่พ้นปากเหวได้มากน้อยแค่ไหน



## SMEยั่งยืน ฐานรากเศรษฐกิจแข็งแกร่ง



■ บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น-อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)...เอสเอ็มอีมากกว่า 1,000 รายอย่างเข้มข้น ผ่านผลงาน 3 ปีล่าสุด เพื่อค้นหาผู้ได้รับรางวัล “เซเว่น-อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” รางวัลที่มุ่งเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า ในการเดินทางพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าของตนเองสู่มาตรฐานสากลสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ล่าสุด บริษัทได้สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 8 ประเภท

สำหรับรายชื่อเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลทั้ง 8 ประเภท รวมจำนวน 20 รางวัล ประกอบด้วย 1. SME ยั่งยืน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เฮลตี้ “จอลตี้เบอรี่” จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่สงฟ้าโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ขนมและของเล่น “ไอเดนซ่าและสแนคทาวน์” จาก บริษัท เอสฟิวรี่ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเขียน “KIAN-DA” จาก บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด 2. SME The Legend ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เค้กโบราณ “บั้งสยาม” จาก บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์เบเกอรี่ จำกัด ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ

ยาแก้แพ้ “ตราถ้วยทอง” จาก บริษัท ถ้วยทองไอสด จำกัด ผลิตภัณฑ์ยาหม่องแก้ไอ “ตราตะขาบ 5 ตัว” จาก บริษัท หัดตะขาบ (จิมเทียนฮ้อ) จำกัด 3. SME ดาวรุ่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมไต้ฟู้ “โทกาจิ” จาก บริษัท ชันฟลาว โทกาจิ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สไลด์โฮมเมด จาก บริษัท ไบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “SOQU และ LALIO” จาก บริษัท มิส เครยอน จำกัด 4. SME Young Entrepreneur ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เฮลตี้บุกสไลด์ญี่ปุ่น “ชันชู” จาก บริษัท ชันชูไซลูชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “Sistar” จาก บริษัท เบสท์ แอนด์ บิลเดียน บิวตี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “อีฟอะโรส และ แม่จ๋า” จาก บริษัท ยูดี-ดีไซน์ เฮลท์แอนด์ บิวตี้ จำกัด

5. SME สินค้าเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผักสด จาก บริษัท สุวรรณเอิร์ธ จำกัด ผลิตภัณฑ์ผลไม้ตัดแต่งพร้อมทาน ชุดพร้อมปรุง กิมจิ จาก บริษัท ทริปเปิ้ล เฟรช จำกัด ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป แบรินค์ จืดจืด จาก บริษัท 3เอ็ม ฟู้ด โปรดัก จำกัด 6. SME ผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กิ๊ฟ ยางรัดผม ที่คาดผม จาก บริษัท ออล กิงส์วัน จำกัด 7. SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ “all season” จาก บริษัท เซาท์เทิร์นแคร์รี่ จำกัด ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หัวหอมออร์แกนิก จาก บริษัท วันเวนเซอร์ จำกัด ผลิตภัณฑ์

น้ำแข็งลักซ์วีไอซ์ 1.5 กก. จาก บริษัท โรงน้ำแข็งไพฑูรย์(1999) จำกัด 8. SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาหอมเทพจิตร “ตราห่าน” จาก บริษัท ห่านไอสด จำกัด

ทั้งนี้ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฐานรากเศรษฐกิจของประเทศจะแข็งแกร่งได้นั้น ต้องอาศัยธุรกิจเอสเอ็มอีในการช่วยขับเคลื่อนเป็นสำคัญ เซเว่น-อีเลฟเว่น ในฐานะหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ 1.ให้ช่องทางขาย 2.ให้ความรู้ และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย มาตลอด จึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชิดชูเกียรติเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับและ สร้างมูลค่า เพิ่มให้สินค้า เชื่อมั่นว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทและเป็นต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ตลอดจนกระตุ้นใหม่ในการพัฒนา สินค้าและธุรกิจของตนเองในอนาคต

พงษ์พันธ์



# ฝนถล่มเหนือช่วยผู้จน

## ขุนยวมฟ้าผ่าร่วงตาย เลยดับไฟป่าภูสะนาว

ฝนตกถล่มเหนือ ทั้งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  
ช่วยลดฝุ่นพิษลงได้มาก ที่แม่ฮ่องสอนต้นไม้  
ใหญ่โค่นทับสายไฟแรงสูง □อ่านต่อหน้า 12

### ● ฝนถล่ม □ ต่อจากหน้า 1

ฝั่งเหนือขนาด ไฟดับ 6 อำเภอ อุตุฯ เตือน  
13 จว.เหนือฝนตก ลมกระโชกแรง ถูกทับ  
ตก จากนั้นอุณหภูมิลดลง 2-4 องศา จิสต้า  
พบพื้นที่จุดความร้อนลดลงเหลือ 461 จุด  
ถ.พ.เศษค่าฝุ่น 3 จว. ที่น่าน สุโขทัย และ  
สมุทรสงคราม สั่งเข้มลดจุดความร้อนพื้นที่  
ป่า เชียงใหม่บุกจับหนุ่มบุกเผาป่าเตรียมพื้นที่  
ทำไร่เลื่อนลอย ทยระดมจนท.ดับไฟป่าภู  
สะนาว หลังไหม้ติดต่อกันหลายวัน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กพ.) ในฐานะศูนย์  
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (สกพ.) กล่าวว่า  
สกพ.รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
อากาศ สรุปภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ใน  
ประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่  
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ  
ลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.)) พบเกินค่า  
มาตรฐาน 3 พื้นที่ทั่วประเทศ ภาคเหนือ  
ตรวจวัดได้ 22-68 มก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน  
2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
ค่าฝุ่น 68 มก./ลบ.ม. และ ต.ธานี อ.เมือง  
จ.สุโขทัย ค่าฝุ่น 62 มก./ลบ.ม. ภาคกลาง  
ตรวจวัดได้ 20-56 มก./ลบ.ม. พบเกิน  
มาตรฐาน 1 พื้นที่ ได้แก่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม ค่าฝุ่น 56 มก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ใน  
เกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13-28 มก./ลบ.ม.  
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ตรวจวัดได้ 19-28 มก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพ  
รวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-24  
มก./ลบ.ม. กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย  
สถานีตรวจวัดของ กพ. ร่วมกับ กทม. ภาพ  
รวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19-48 มก./  
ลบ.ม.

นายปิ่นสักก์กล่าวต่อว่า ปีนี้สถานการณ์  
ฝุ่นละออง PM 2.5 ภาคเหนือ PM 2.5 มี  
ความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ  
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสต้า  
(GISTDA) พบสัดส่วนจุดความร้อนสะสม  
พื้นที่ป่าร้อยละ 77 พื้นที่เกษตร ร้อยละ 18  
และพื้นที่เมือง ร้อยละ 5 ซึ่งหน่วยงานใน  
สังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการอย่าง  
เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้สถานการณ์  
คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการ  
ดำเนินงานเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า

นายปิ่นสักก์กล่าวต่อว่า กองจัดการ  
คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  
ภาคการขนส่งทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 18-20  
ก.พ.66 อาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้  
ในบางพื้นที่ สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

มีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือ  
ตอนบน ช่วงวันที่ 18-24 ก.พ.66 ทั้งนี้  
ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลา  
การทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์  
ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแล  
สุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำ  
กิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน  
ตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทาง  
สุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ด้านจิสต้า (GISTDA) เผยข้อมูลจาก  
ดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี ของระบบเรียลไทม์ ไทย  
พบจุดความร้อน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ลดลงจาก  
เดิมเหลือเพียง 461 จุด คาดเป็นผลมาจาก  
มาตรการห้ามเผาเด็ดขาดใน 17 จังหวัดภาค  
เหนือ โดยส่วนใหญ่ประกาศไว้เป็นช่วง  
ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-30 เม.ย.66 ขณะที่จุด  
ความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา  
ครองอันดับหนึ่ง 3,768 จุด กัมพูชา 1,879 จุด  
สปป.ลาว 432 จุด เวียดนาม 135 จุด และ  
มาเลเซีย 23 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย  
ส่วนใหญ่สูงสุดยังคงพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
176 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 140 จุด พื้นที่  
เกษตร 57 จุด พื้นที่เขตส.ป.ก. 45 จุด ชุมชน  
และอื่นๆ 40 จุด ริมทางหลวง 3 จุด จังหวัด  
ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน  
48 จุด จ.น่าน 46 จุด และ จ.ชัยภูมิ 45 จุด  
ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อน  
ลดลงอย่างมาก ส่วนคุณภาพอากาศภาค  
เหนือวันนี้ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่ง  
น่าจะเป็นผลจากมาตรการห้ามเผา ประกอบ  
กับบางพื้นที่มีฝนตกลงมา ทำให้เกิดการ  
ชะล้างฝุ่นละออง PM 2.5 ลงไปได้บ้าง

เมื่อดูจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” ที่  
สอดคล้องกันกับลักษณะอากาศดังกล่าว โดย  
วันนี้ค่าคุณภาพอากาศ เฉพาะ PM 2.5 อยู่ใน



## ระดับดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 16 ก.พ. เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงในพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนานหลายชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเกิดฟ้าผ่าสวนมะขามของชาวบ้านที่ใช้เป็นที่เลี้ยงวัว ทำให้วัวตาย 2 ตัว และเกิดเพลิงลุกไหม้ที่เก็บฟางข้าวที่เจ้าของวัวนำมาสต็อกไว้เพื่อเป็นอาหารวัวจนเสียหายทั้งหมด ส่วนเจ้าของวัวได้รับบาดเจ็บนำส่ง ร.พ.ขุนยวม ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว ส่วนค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท

ด้านการไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า สาเหตุที่กระแสไฟฟ้าดับทั้ง 6 อำเภอ เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับสายไฟฟ้าเสียหาย ที่บ้านป่าแป๋ถนนสาย 1095 แม่แดง-ป่าขย หลีกค.ม.30-32 บ้านป่าแป๋ ค.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางของกระแสไฟฟ้า โดยตั้งแต่เวลา 01.30-04.00 น. ฝนยังคงตก ทำให้ดับไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ทำให้หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จางลงได้อย่างดี

ส่วนที่จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศกลับมามีฝนอีกครั้ง หลังจากตลอดเกือบ 2 สัปดาห์ในหลายพื้นที่ต้องเจอปัญหาฝุ่นควันพิษ โดยเฉพาะ อ.ฮอด และ อ.เชียงดาว มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นไปเกือบถึง 300 มก./ลบ.ม.อยู่ในพื้นที่สีแดงกระทั่งเมื่อวานเกิดฝนตกลงมาในช่วงค่ำ และช่วงเช้ามืดวันนี้ เรดาร์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนทางตอนเหนือปกคลุมเกือบทั้งหมด

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จัดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจ.เชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้เครื่องบินเกษตรชนิดการวาน 3 ลำ บินปฏิบัติการ 2 เที่ยวบิน ช่วงเวลา 12.00-16.00 น. พื้นที่เป้าหมายประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ ลำปาง และตาก ทำให้มีฝนตกในพื้นที่ป่า ไม้บริเวณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.สามเงา จ.ตาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่-ฮอด, ลำพูน กก.4 ปทส., ตำรวจ กก.ตชด.33, ตำรวจ กก.ป.พ.บ.ก.ส.ส.5, ตำรวจสภ.บ่อหลวง พร้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ 3 ลงพื้นที่ลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และจับกุมนายตรีวิทย์ ปันดิบ ชาวบ้านหมู่ 2 ค.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมไฟแช็ค 1 อัน ขณะกำลังเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ทำให้เกิดควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ พบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย เขตบ้านวังกอง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด ถูกบุกรุกเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานก่อสร้าง แล้ววาง เผาป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต, ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง นำตัวผู้ต้องหาส่งสภ.บ่อหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) จำนวน 100 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองและจิตอาสา เดินเท้าขึ้นไปยังภูสวนาว ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อดับไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างหนัก 4 วันติดต่อกัน เมื่อที่กว่า 5 ตร.ก.ม. โดยเร่งดำเนินการดับไฟป่าทางภาคพื้นดินตลอดทั้งวัน เพื่อลดความเสียหายให้กับพื้นที่ป่า ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพัศวีร์ สมใจ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายบัญชา ชุตินันตานนท์ ปลัดตัวอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงปลุสตัว ที่บ้านใหม่จอมทอง หมู่ที่ 11 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่สำคัญของจ.นครราชสีมา ที่มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง นำโดยนายจำเริญ คายครบุรี อายุ 57 ปี เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเลี้ยงกระบือร่วมด้วย เป็นต้นแบบช่วยลดปัญหาหมอกภาวะทางอากาศและฝุ่นละออง PM

2.5 ด้วยการตัดอ้อยสด ลดมลพิษ ไม่ทิ้งวัสดุคับให้เสียเปล่า นำขอดีอ้อยมาเป็นอาหารกระบือช่วงหน้าแล้ง ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 12 มีผลกระทบถึงวันที่ 17 ก.พ.2566 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ระบุว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ระบุว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนี้ ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว



# 'สี่มุมเมือง' บัณฑิตเนชั่น

**"ตลาดสี่มุมเมือง"** พลิกโฉมบัณฑิตเนชั่น  
ซูเปอร์มาร์เก็ต 7 ตลาด บนพื้นที่กว่า 3.7 หมื่นตร.ม.  
รองรับลูกค้ากว่า 5.5 หมื่นคนต่อวัน  
รถเร่กว่า 1,000 คัน พร้อมจัด **One Day Trip**  
เที่ยวได้ 24 ชม. หมุดหมายใหม่  
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ



นางสาวปณาลี กัทรประสิทธิ์  
ผู้ช่วยกรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท  
ดอนเมืองพัฒนา  
จำกัด ผู้บริหารตลาด

สี่มุมเมือง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"  
ว่า ตลาดสี่มุมเมืองเป็นศูนย์กลาง  
ค้าส่งผักผลไม้ของสดครบวงจร  
แห่งแรกของประเทศไทย และเป็น  
ตลาดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้าน  
สินค้าเกษตร หลังเปิดให้บริการ  
มากกว่า 40 ปี ตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่  
ได้ลงทุนขยายพื้นที่พลิกโฉมตลาด  
ผลไม้สู่นิวเดสตีเนชั่น แหล่งรวมผล  
ไม้ ราคาขายส่ง ที่ได้มาตรฐานระดับ  
โลก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้  
บริการ 24 ชม. พร้อมทั้งจัดรถ 4,500  
คัน รถวางรับ-ส่ง อาหารและห้องน้ำ  
ชง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ  
ของผู้ค้า และปริมาณลูกค้าที่เพิ่ม

## นิวเดสตีเนชั่น

มีพื้นที่รวมกว่า 3.7 หมื่นตร.ม.

แผงค้า  
ขายกว่า  
1,700 แผง

ผู้ขายกว่า  
3,500 ราย

รถเร่กว่า  
1,000 คัน

ลูกค้า  
ใช้บริการ  
หมุนเวียนกว่า  
5.5  
หมื่นคน/วัน



ปณาลี  
กัทรประสิทธิ์



INFO GRAPHIC

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" สวสรอบ

## จัด One Day Trip ดึงนักชิมไทย/จีน



มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันตลาดสี่มุมเมืองมีพื้นที่ 3.7 หมื่นตารางเมตร มีจำนวนแผงค้ากว่า 1,700 แผงค้า โดยเฉลี่ยมีผู้มาใช้บริการหมุนเวียนในตลาด ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการมากกว่า 5.5 หมื่นคนต่อวัน โดยตลาดสี่มุมเมืองถือเป็นแหล่งต้นน้ำมีทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เช่น แม่ค้าพ่อค้าตลาดสด รถเร่ ร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงงาน ที่มาซื้อเพื่อไปกระจายต่อ มีรถเร่กว่า 1,000 คัน ถือเป็นตลาดที่มีรถเร่มากที่สุดในประเทศ มีผู้ขายกว่า 3,500 ราย ทั้งที่เป็นเจ้าของแผงค้าและ เกษตรกรที่ขับรถเข้ามาขายสินค้าอีก 1,500 ราย

จุดเด่นของสี่มุมเมืองคือ มี 7 ตลาด ที่เชื่อมถึงกันภายใต้หลังคาเดียว ทำให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ในทุกสภาพอากาศ ได้แก่ 1. ตลาดทุเรียน ส้มโอ กล้วย ขนุน มะละกอ 2. ตลาดสับปะรด 3. ตลาดมะม่วง 4. ตลาดส้ม 5. ตลาดผลไม้รวม 6. ตลาดแตงโม 7. ตลาดผลไม้ต่างประเทศ โดยตลาดมะม่วงและตลาดสับปะรด ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีสายพันธุ์หาทานยากจำหน่าย ส่วนตลาดแตงโม ถือเป็นตลาดที่ยาวที่สุดในประเทศ

“หลังจากการปรับโฉมเป็นตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่ ทั้งตลาดผักและตลาดผลไม้ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 25% และในปีนี้ตลาดกำลังจะเปิดให้บริการโซนใหม่ ได้แก่ ตลาดปลาแหล่งขายส่งปลาน้ำจืดและอาหารทะเล และตลาดดอกไม้ที่ปรับปรุงใหม่ขยายใหญ่ขึ้น คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน”

นางสาวปณาลี กล่าวอีกว่า ตลาดสี่มุมเมืองถือเป็นแลนด์มาร์คและเดสทินั้นชั้นที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจ ดังนั้นตลาดจึงมีแผนปักหมุดให้ตลาดสี่มุมเมืองเป็นนิวแลนด์มาร์ค ของจ.ปทุมธานี โดยชูไฮไลท์ตลาดผลไม้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เปิด 24 ชั่วโมงเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืน พร้อมเป็นตลาดขายส่ง/ปลีกผลไม้ที่มีตลอดปีและเป็นผลไม้คุณภาพเดียวกับที่วางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ หรือนำไปเสิร์ฟในโรงแรมระดับ 5-6 ดาว และตลาดพรีเมียมชื่อดัง สามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดสี่มุมเมืองในราคาที่ดีกว่าที่อื่น

“นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทยที่ให้ความ

สนใจกับผลไม้ไทยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมะม่วง ทุเรียน ดังนั้นตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นตลาดมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีขายตลอดทั้งปี เท่ากับที่นี้คือสวรรค์ของผู้ชื่นชอบการรับประทานมะม่วง รวมถึงตลาดทุเรียนที่มีทั้งการขายแบบปลีกрозและได้เลยและแบบขายส่งยกเงงเปิด 24 ชม. สามารถมาซื้อได้ตลอด เช่น จะขึ้นเครื่องตอนตี 1 เวะมาซื้อตอน 4 ทุ่มก็ยังได้ ในอนาคตตลาดมีแผนจะจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นที่รองรับทุกฤดูกาลของผลไม้ อย่างปีที่แล้วมีโปรโมชั่นทุเรียนทุละละ 5 บาท ทุเรียนหมอนทองทุละละ 50 บาท บุฟเฟต์ทุเรียน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก”

อีกจุดเด่นของตลาดสี่มุมเมืองคือ ท่าเลที่ตั้งซึ่งใกล้กับสนามบินดอนเมืองใช้เวลาเดินทางราว 5 นาที มีรถไฟฟ้าสายสีแดง จุดแข็งนี้จะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้นอกจากนี้ตลาดยังร่วมกับภาครัฐ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวสำนักงานจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี รวมทั้งภาคเอกชนในการใช้พื้นที่ภายในตลาดจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

# ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4/65 โตต่ำกว่า แต่ยังมีข้อดีซ่อนอยู่



**สุโชติ ธีรวรรณรัตน์**

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์  
เคจีไอ (ประเทศไทย)

**บ**ทความ “คิด เห็น แชร์” นี้ ผมจะหยิบยกมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ต่อการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/65 ที่ผ่าน มา ซึ่งล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาส 4/65 เติบโตราว +1.4% เทียบปีก่อน แต่ติดลบจากไตรมาส 3/65 ถึง -1.5% เทียบรายไตรมาส ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยตลาดคาดการณ์ตัวเลข GDP ไตรมาส 4/65 ไว้ที่ราว +3.6% เทียบปีก่อน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบของตัวเลข GDP ไตรมาส 4/65 จะพบว่า มีทั้งส่วนที่ดีและแย่ปนกัน

โดยภาคการบริโภคมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ถูกถ่วงด้วยการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมาก ส่วนภาคต่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนและจะดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อ

เนื่อง ขณะเดียวกันแม้ว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะชะลอตัวลงก็ตาม แต่ยังมีสัญญาณที่ดีคือดุลการค้าและบริการของไทยในไตรมาส 4/65 พลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส ทั้งนี้สำหรับองค์ประกอบ

ในตัวเลข GDP ไตรมาส 4/65 ที่หดตัวลง และส่งผลให้ GDP ไตรมาส 4/65 ต่ำกว่าคาด คือ การใช้จ่ายภาครัฐ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงแรงกว่าที่คาด

ซึ่งการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงมากเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม ขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวลงแรงกว่าคาดเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

ในภาพรวม จากตัวเลขเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4/65 ที่ต่ำกว่าคาด ได้สะท้อนเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยเห็นได้จาก การส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยตรง ดังนั้นแม้ว่าการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวแล้ว แต่หากภาคการส่งออกที่เป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญของไทยต้องสะดุดตัวลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อาจทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ในภาพรวม จะต่ำกว่า



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

วันที่: อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16415

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 62.53 Ad Value: 75,036

PRValue (x3): 225,108

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คิด เห็น share: ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4/65 โตต่ำคาด แต่ยังมีข้อดีซ่อนอยู่

ที่เคยคาดการณ์ไว้ และทำให้หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ต้องมีการปรับลดประมาณการฯลง ตามที่สภาพัฒน์ได้ทำการปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2566 ลงมาเป็นกรอบ 2.7-3.7% (หรือเฉลี่ย 3.2%) ลดลงจากคาดการณ์กรอบ 3.0-4.0% (หรือเฉลี่ย 3.5%) ซึ่งจะกระทบต่อการปรับสมมุติฐานในประมาณการ บริษัทยอดทะเบียนของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตามมา โดยเฉพาะในช่วงของการรายงานผลประกอบการประจำปี 2565 (เดือน ก.พ.) และจะตามมาด้วยการประชุมนักวิเคราะห์ (ก.พ.-มี.ค.) ที่จะในช่วงฤดูกาลของการปรับปรุงสมมุติฐานต่างๆ สำหรับปี 2566 ด้วยเหตุปัจจัยลบต่างๆ ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. พร้อมทั้งการทยอยจ่ายปันผลประจำปี 2565 ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.นี้ จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยให้เกิดการปรับฐานระยะสั้น

หากเรานำข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มมาประกอบการพิจารณากลยุทธ์การลงทุน การพักฐานระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นดังที่ผมวิเคราะห์ข้างต้น อาจจะเป็นโอกาสสำหรับการทยอยลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากผมประเมินว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทย จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงกลางปีนี้ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ 1.การเลือกตั้งทั่วไปที่จะหนุนการใช้จ่ายและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ 2.ประเมินจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของส่งออกสินค้าในช่วงไตรมาส 2/66-ไตรมาส 3/66 เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการในต่างประเทศมีโอกาที่จะเริ่มทยอยสั่งซื้อสินค้าเพื่อเติมสต็อกในคลังสินค้าอีกรอบ หลังจากการเปิดประเทศของรัฐบาลจีน 3.ภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทย คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566 และ 4.ราคาสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโอกาที่จะทยอยลดลงตลอดปี 2566

อย่างไรก็ดีปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องพิจารณาสำหรับการลงทุนในปี 2566 นี้ ก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในบางประเทศ และเราเริ่มเห็นสัญญาณเดือนจากตัวเลขการส่งออกสินค้าในไตรมาส 4/65 แล้วว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน



## อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



วีรศ อัมระปภา  
ผู้อำนวยการ  
นิคมอุตสาหกรรม  
แห่งปรสกศไทย  
(กนอ.)



ณ เวลานี้ ต้องยอมรับว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดมลพิษ และบรรเทาผลกระทบจากการประกอบ การอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินงานหลายประเทศทั่วโลก

มุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน เนื่องจากสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักในหลายพื้นที่

กนอ. แสวงหาโอกาสจากการลงทุนผ่านกลไกของ บริษัทในเครือ ทั้งการจัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคให้เติบโตภายใต้รูปแบบบีซีจี โมเดล รวมทั้งบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพสูงสุด รวมทั้งให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว” และ “โครงการโรงเรียนอีโค สคูล” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิคมอุตสาหกรรม ผู้การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยในส่วนของจัดการด้านขนส่งสีเขียว สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion

ในมิติด้านการบริหารจัดการ และ Eco-Excellence ในมิติ ภายภาพ ขณะที่ Eco School ส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดชุมชน

เชิงนิเวศ สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ Eco-World Class ในมิติด้านสังคม เพื่อการพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับต่าง ๆ ประกอบ ด้วยระดับ Eco-Champion, Eco-Excellence และ Eco-World Class ต่อไป

เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงาน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ หรือกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 กนอ. มีการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และ โรงงานอุตสาหกรรม 4.0

กนอ.มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงงานให้เป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งโรงงานที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้.



## สารสกัดใบไม้SCI-TU สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม



ชื่อศาสตราจารย์ ดร.สุกกร บุญยืน จากผลงานวิจัยในห้องแล็บของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมได้แบรนด์ SUCHADA ในโลกการค้าจริงแล้ว

จากโจทย์ภาคเกษตรชาวสวนปลูกไม้ใช้เวลา 3 ปีกว่าจะได้อายุในการตัดลำขาย ระหว่างนั้นไม่มีรายได้ขอยกเลย แถมใบไม้ยังกลายเป็นของเหลือใช้เสียเปล่าทางการเกษตร

ทีมวิจัย SCI-TU ศึกษาสารสกัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของต้นไม้ จนพบสารประกอบสำคัญ “ไอโซเรตินิน (isoorientin)” จากใบไม้ของหนาม ที่ปลูกกันแพร่หลายในไทย ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ไวรัสแดงก็ ตันต่อโรคไข้เลือดออก และด้านการอักเสบ

ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมได้ ด้วยคุณสมบัติที่ฟื้นฟูผิวให้ดำน้ำ เซลล์ผิวแข็งแรง ลดการเกิดสิว รอยดำจากฝ้า และบำรุงผิวอักเสบ

SUCHADA Model เป็นแนวคิดปั้นเด็กวิทย์คิดประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์ ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ ปลูกไฟสายวิทย์ตอบโจทย์ 3 เป้าหมายสำคัญของ Gen Z ได้แก่ งานก้าวหน้า รายได้มั่นคง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

รศ.ดร.สุกกร บุญยืน จบปริญญาตรีและโท จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และไปจบปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย สหราชอาณาจักร



• รศ.ดร.สุกกร บุญยืน

เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เป็นอาจารย์รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ และเลขาธิการสมาคมครูสอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยได้รางวัลต่อเนื่อง อาทิ รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยโพรมี ปี0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับอาหารสมอง และรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัยไมโครเวฟ ดิสคิง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบไม้ ในงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อ ส.ค. 2564

สารสกัดใบไม้ได้รางวัลอีกจากการเข้าร่วมประกวดในงาน The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo เมื่อ 14-16 เม.ย. 2565 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ก่อนหน้านี้ก็ได้รางวัลเหรียญทองของWIPAจากผลงานการสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จากสารสกัดเพกาเพื่อใช้ในการงานสิ่งแวดล้อม